

## แขกดูดวง ....ระวัง...มีจนาชีพชัดๆ"

นำเสนอเมื่อ : 25 มี.ค. 2552

เรื่องเล่าโลกสีเหลี่ยม เดือนกัย: แขกดูดวง (จากประสบการณ์จริง)

เรื่องมีอยู่ว่า..

วันนั้น ชุมชนที่เราอาศัยทั้งสามอยู่ มีเรากับพี่รวมงานอีกคนกำลังนั่งอยู่ที่หน้าเคาท์เตอร์ (อ้อ! เราทำงานเป็น Sale ชายนูน บริษัทชื่อตั้งแหงหนึ่ง) มีผู้ชาย สูงใหญ่ ขุนพลเสวทรหม เราไปที่ Office เรา ไม่ค่อยคุ้นเคยกับพนักงานสาขาวิชาดีคำ มากี่สองคน เขามาคุยกับเราว่า "ดูรวมมาฉบับ" (พูดในคอซัด) แล้วก็เว้นจังหวะให้คุยหรืออะไร มุ่งหน้าพี่รวมงานเราแล้วบอกว่า "เงินเยอะ มีท่าไร โชคดี หนาใหญ่ แต่คงไม่มี" แล้วก็หันมาทางเราแล้วบอกว่า "คุณผู้ดีพันหลอด มีหินชอบบะเออ แต่ไม่ชอบ ชอบแต่คนเดียว" (ไม่ใจเราคิดว่า ออกกรวามเขาคงคิดจะรวมไปบะไรหนะ เพราะมันทั้งรวมอยู่ในว่าจะเป็น โครงการใหม่ก็ต้องมีเข้ามาดูคง จะเป็นวิชาชีพ หรือมีอะไรซัพพท์กันแน่) เลยถามเค้าไปว่า "บ้าง ต้องเสียเงินกับใครวะ"

เค้าหันมาแล้วบอก "อ้อบ๊าย" แล้วก็ยืน เป็นเหมือนแผนผังแสดงขนาดท่าของตมหาย ให้เราหยิบเงินแล้วเอาอีกรางลงไปนั่น (ให้ 100 - ไม่ทอยตมเลย)

เรา: ไม่ได้ดู เสียลูกกักขังชื้อ (เราหัดออกไปเห็นหน้าคนจาก Office เป็นระเนงไม่มีที่ส่ง โลง ไม่ลับคาน ถ้าเราออกไปถึงตรงนั้น พี่ๆที่ Office ก็สามารถมองเราได้)

เรา: คำนนอกตรงไหนคะ (เดินไปอ่านนอกคุยกัน) (ลึกลับระเนงเป็นระเนงที่มันยาว เราห่างกันกับแขกดูดวง วัดได้ประมาณช่วงข้อมือ)

แขกดูดวง: เขยิบมาใกล้ๆ เป็นที่น้องวัน (พูดเสียงดังๆ) ออก หน้าจาดูเล่น คาเบ็กโพง) (เราก็ไม่เขยิบ จะนั่งห่าง) โทรมเมื่อออกมาแล้วละโดยนั้ชีวิตก็หนักกลางเราไว้ แล้วบอกว่า

แขกดูดวง: "มีตชอบชอบชอบ แต่เราไม่ชอบ รักเดียวใจเดียว" "มีแพ้เรื่อง" "แดงงานชื้อ" "มีลูกครึ่ง"

เรา: พยักหน้า (งงๆ) เอ๊ะ ตมดูดวงไม่ใช่หรือ ไม่ทอยเอาเองเลย ตามทำไม่เหี้ย)

แขกดูดวง: "ตมแพ้ลูกนะ"

เรา: งงๆ (แต่ก็ไม่ตอบอะไร ชื้อจะพูดอะไรต่อ)

แขกดูดวง: "ตมเนี่ยมันไม่ทอยนะ เราทอยปมา เป็นนายพี่ๆ" (งงเข้าไปใหญ่) อะโหะ นายพี่ๆ" (เวลาถึงอะไรกับแฟน เราไปทำมือ) (พี่ดีเสียตมขึ้นหน้า หน้าร้อนกว่า) ไม่เคยพูดเรื่องบะเออกับผู้ชายอื่น อยู่รวมตามเรื่องบะเออ)

เรา: "ไม่พูด ไม่พูดเรื่องบะเออ" (ท่าเสื่อจุก)

แขกดูดวง: "พูด" (ตะลอกใส่เรา เสียงดังที่หน้าจาดูคาบโพง)

เรา: "ไม่พูด พูดเรื่องอื่นไม่พูดเรื่องบะเออ" (เราทักสิหน้า นวดๆ โกรธมาก แล้วบอกให้เราเขียนเลขที่ชอบมา 3 ตัว เอากระดาษขนาดเท่ากับกระดาษโน้ตส่งให้เรา)

แขกดูดวง: "เขียนเลขที่ชอบในกระดาษ พนมมือ ท่องตาม นะโม ลีละ อะฯ" (เราเขียนเลข 3 7 9 เขาก็รีบไปโกรธหน้าแล้วก็ชวนคุย)

แขกดูดวง: "เราอยากได้บ้านนะ ใต้อย"

เรา: "มีแล้วอะคะ" (ตอบแบบงงๆ)

แขกดูดวง: "ช่วงนี้เราอยากได้รถเก๋งนะ ใต้อย"

เรา: "ก็มีแล้วอะคะ" (ตอบแบบงงๆ) แต่ไม่ได้ถามเขาว่า ) ("ระหว่างพี่รวมเรชชช ตามคำตมเรา...อะ...อะ...อะ...") (ดูดวงไปเรานี่งา เราก็แอบเห็นเค้าเอากระดาษแผ่นเล็กๆ ออกมา เอามือปิดเขียนๆ แล้วก็ออกมาที่กระดาษที่เราเขียนเลข 3 7 9 ไว้)

แขกดูดวง: (หยิบกระดาษที่เราเขียนเลข 3 7 9 ไว้ แล้วบอกว่า) "นี่พี่ วันที่ 3 เดือน 7 ปี 2009 นี้ เราจะได้อีกก่อนใหญ่" (แล้วก็เขียนตัวเลข 1,600,000.-) "เราจะถูกหวยแน่นอน"

เรา: "ไม่ถูกแน่นอนอะ"

แขกดูดวง: "ดู" (ตะลอกใส่เรา คาโ)

เรา: "ไม่ค่ะ เพราะไม่ดูแล้ว" (ซึ่งจริงใต้อย) (เวลานั้นเราเห็นพี่แมนที่ดูแล Office ยืนส่งลูกการให้เรายู่หน้าประตูตมมองว่าเราเป็นยังไง)

แขกดูดวง: (สันทันโพง) (หยิบกระดาษแผ่นเล็กๆ มาให้เราดูและบอกว่า) "ชื่อไว้ อันนี้เขียนก่อน เสร็จเขียนที่หลัง"

เรา: "ไม่ค่ะ จำไม่ได้" (แต่เราส่งกลับแล้วบอกว่าเราเขียนเลข 3 7 9 เสร็จ แค่นี้ก็ยกกระดาษไป ชวนเราคุยใน สุนด์ แล้วเอากระดาษเล็กๆมาเขียนตาม เป็นกระดาษใบนี้แหละ)

แขกดูดวง: (ท่าหน้าโพง) "เอาอีกรางหนึ่ง แล้วพูดตาม" (หยิบรูปพระมา แล้วให้เราเอาอีกรางไว้บนพระ) "นะโม ลีละ อะฯ ถ้ากระดาษใบนี้เมื่อแล้วเสร็จก็ตรงกับที่ข้าพเจ้าเขียน ข้าพเจ้าเงินดีวิชาเงิน... (เขียนตัวเลขที่กระดาษใบเดียวกันกับที่เราเขียน 3 7 9 ไว้ เขียนเลข 599.- )"

เรา: "ไม่พูด" (ท่าหน้าจุก)

แขกดูดวง: "พูด" (ท่าหน้าจุก)

เรา: (ลุกขึ้นเดินเข้า Office ) มันถึงหน้าเคาท์เตอร์ก็พี่รวมงาน แยกเดินตามเข้ามา ยืนช่องให้ นอก

แขกดูดวง: "แล้วแต่ชีวิต"

เรา: "ไม่มี พี่ไปแล้ว" มอจหน้าเรา แล้วเดินออกไป (อ้อ! เขยคนที่มีหัวกับตั้งแต่มอจพี่ที่ Office เรามาได้ไปนั่งข้างนอกตั้งแต่มอจแล้ว)

ยาวไปขมขมจะๆ ที่มาเล่าให้ฟังก็เพื่อขำๆประสาคนดี เมื่อใครเจอแขกที่มดูดวงใช้ตาม Office จะได้นะนี่มันไม่ได้ไปดูในหัวเลย แบบที่คำบอกตั้งแต่แรก จะเป็นลิขิตของกรรมขมขมให้ทำตามคำพูด หรือบางคนก็เคยมีเหตุการณ์ ตามคำทำนายของเค้า เช่นหม่า หรือคนนี้ก็กำลังอยากได้บ้าน คอนนี่กำลังอยากได้รถ หรือเรื่องบะเออ เกิดเหตุเชื่อว่าถูกขมขมมา อาจจะให้เห็นแขกก็เป็นได้

\*\*\*สรุปว่า ได้คำตอบกับเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วว่า "มีจริงซัพพท์"

โดย Paradeen (ชชชชชชชช)